



CÔNG AN PHƯỜNG NGỌC THUY

THÔNG BÁO PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

THỦ ĐOẠN



THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI

Các đối tượng giả danh, tự xưng là nhân viên tổng đài của các Công ty viễn thông, Công ty điện lực ... thông báo số điện thoại của bạn đang nợ tiền cước, tiền điện, tiền nước ... đồng thời đề nghị gửi tiền vào số tài khoản, 19030XXXXXXX để thanh toán, nếu không sẽ bị khóa, cắt điện, cắt nước....



GIẢ DANH NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Các đối tượng tự xưng là nhân viên bán hàng với mục đích tiếp cận nạn nhân, chào mời mua các loại sản phẩm (xe máy, điện thoại, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, đồ phong thủy) và yêu cầu đặt cọc trước khi giao hàng. Sau đó các đối tượng chiếm đoạt số tiền trên.



THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI, WEBSITE

Đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, Viber, Website ... giả mạo các thương hiệu thông báo đang có chương trình khuyến mại, tặng quà có giá trị cao để tri ân khách hàng và yêu cầu truy cập vào các Website giả mạo yêu cầu nhập thông tin cá nhân như: số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu truy cập tài khoản để nhận thưởng. Hoặc làm quen kết bạn với các phụ nữ Việt Nam nhằm tạo lòng tin để nghị chuyển quà như trang sức, mỹ phẩm, tiền USD qua đường hàng không sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của họ để làm thủ tục nhận hàng. Mời đầu tư, góp vốn, kinh doanh tiền ảo, vay tiền trực tuyến ...



GIẢ DANH CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

Các đối tượng giả danh các Cơ quan tư pháp nhà nước như: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án Thông báo tài khoản của bạn có liên quan đến vụ án: "rửa tiền", "ma túy": ... mà Cơ quan Công an đang điều tra, đề nghị chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản của bạn vào tài khoản số 19030XXXXXXX để điều tra. Nếu không sẽ bị bắt giam ngay.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- 1 Tuyệt đối không chuyển tiền cho bất cứ người nào khi nói chuyện trên các mạng xã hội mà chưa biết rõ người nhận tiền là ai, ở đâu. Vì các tài khoản mạng xã hội có thể bị hack (chiếm đoạt).
- 2 Nếu có người tự xưng là nhân viên bưu điện, Cán bộ Công an, Viện kiểm soát, Tòa án ... gọi đến gửi giấy triệu tập, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra thì yêu cầu cho biết thông tin tên tuổi, Cơ quan để đến gặp trực tiếp làm việc. (Các cơ Quan tư pháp không làm việc qua điện thoại)
- 3 Không cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ ai qua điện thoại nếu không biết người ở đầu dây bên kia là ai. Đặc biệt: Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng và mã OTP cho bất cứ người nào kể cả nhân viên Ngân hàng yêu cầu.
- 4 Cảnh giác với các số điện thoại lạ, số giả gọi đến yêu cầu xác minh thu thập thông tin tài khoản ngân hàng. Các số điện thoại này thường có dấu (+) ở đầu số gọi đến.



ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0243 871 3060



CÔNG AN PHƯỜNG NGỌC THUY
NGO 268/21/55 TÔ 17 - NGỌC THUY - LONG BIÊN - HÀ NỘI
(GAN TRƯỞNG MAM NON GIA THƯỢNG)